

## อุ-สัม-เชียร์ นำทีมแจกรางวัล แอโรบิกเด็กดีรวมพลังรักทั่วโลก

มอบความสุขให้น้องๆ เป็นประจำทุกปีตลอด กับกิจกรรม "เด็กดี 7 สีบรรณา" ซึ่งคราวนี้ "อุ" ภานุ สุวรรณโณ นำทีม 3 พิธีกรจากรายการการ์ตูนดิสนีย์ "สัม" วีราพัทธ์ มหาจินดากุล, "โบกัส" นราธิษณ์ นำคำ และ "แอนท์" อิศริยาภรณ์ ปัทมดิกล ยกขบวนรายการเด็ก ช่อง 7 สี มามอบความสุขให้น้องๆ แบบใกล้ชิด ที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์รามอินทรา เมื่อวันก่อน

แถมงานนี้ช่อง 7 สี ใจดีเปิดเวทีให้น้องๆ ที่รักการเต้นได้แสดงความสามารถกันเต็มที่ ด้วยการประกวดเต้นภายใต้แนวคิด "แอโรบิกเด็กดีรวมพลังรักทั่วโลก" ซึ่งน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 13 ทีม ต่างพกพาความสามารถมาโชว์กันแบบไม่มีใครยอมใคร ทำเอาคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, เหมือนฝัน ประสานพานิช และ เพ็ญญา เวชประสิทธิ์ หนักใจในการให้คะแนนไปตามๆ กันเพราะแต่ละทีมฝีมือสู้กันเหลือเกิน

หลังจากนั้นก็เข้าสู่โลกแห่งความสุขที่เหล่าตัวการ์ตูน และพิธีกรจากรายการเด็กและเยาวชนของช่อง 7 สี ขึ้นมาโชว์การแสดงและเกมสนุกๆ ให้แฟนๆ 7 สี ได้เพลิดเพลินกันแบบต่อเนื่องสุดใหญ่ทั้ง เจ้าขุนทอง เกาเมหัตถ์จรรย์ สายสิบลีบลู สีสหาย ล่าอโยธยา โปงลางละอ่อน ปิดท้ายด้วยเกมสนุกๆ จากโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ที่ส่งฟรีเซอร์เตอร์ 2 สาว "เชียร์" ทิพย์พร ฤทธิธำ อภินันท์ และ "หญิง" พลอยปภัสร ธนันทชัย-กานต์ มาทักทายน้องๆ กันถึงที่ พร้อมนำของขวัญจากโครงการมาแจกด้วย

นอกจากนั้น 2 สาวเซอร์เตอร์ยังแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับน้องๆ ผู้ชนะการประกวดเต้น "แอโรบิกเด็กดีรวมพลังรักทั่วโลก" ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจากรายการคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้ คือทีม "พลพรรครักทั่วโลก" รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม "ดาวดวงน้อย" รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม "อาร์เซนอล" รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ส่วนน้องๆ ผู้เข้าประกวดทีมอื่นๆ ก็ได้รับของขวัญจากช่อง 7 สี ติดไม้ติดมือกันไปถ้วนหน้า

นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรม



เหล่าดารา 7 สีปันรักให้โลก "หญิง-เชียร์" มาช่วยถ่ายรูประลึกกับน้องๆ ผู้เข้าประกวด



น้องๆ โชว์เต้นกันเต็มที่

สนุกๆ แถมได้ความรู้จากชมุ้กิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ 7 สีปัน

รักให้โลก รายการตำลึง รมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ร่วมแบ่งปันหนังสือมือสองกับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย



เชียร์มอบรางวัลชนะเลิศให้ทีม "พลพรรครักทั่วโลก"



"อุ-ภานุ" สัมภาษณ์น้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมบนเวที



กวรแสดงของน้องๆ ผู้เข้าประกวดเต้นแอโรบิก